

Số: 31/TB-UBND

Bù Đóp, ngày 11 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Tám – CT UBND huyện
tại Hội nghị giao ban quý I/2012

Sáng ngày 05/4/2012 tại Hội trường UBND huyện - đ/c Nguyễn Văn Tám – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2012 và triển khai nhiệm vụ quý II/2012.

*** Thành phần tham dự:** Các PCT UBND huyện Đặng Thế Nhân, Diệp Hoàng Thu; Thành viên UBND huyện: Đ/c Hồ Tấn Đắc (CVP), Nguyễn Công Danh (Trưởng phòng KT-HT). Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện, UBNDTTQVN huyện. Các ngành: QLDA, Kho bạc, Chi cục thuế, Điện lực, Phòng NN&PTNT, Đội công trình đô thị, TC-KH, TN&MT, Ngân hàng NN&PTNT, Phòng Y tế, Đài truyền thanh, Phòng VHHT, GD&ĐT, BVĐK, NHCSXH, BHXH, Hội chữ thập đỏ, Hội đồng y, Trung tâm Y tế, TTDSKHHGD, TTGDTX, LĐTB&XH, Phòng Dân tộc, Thanh tra huyện, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Huyện đội, Đội QLTT số 8, THADS huyện, Trường PTTH Thanh Hoà, Trạm Thú y, Trạm BVTV, Trung tâm BDCT, Nông lâm trường Bù Đóp. UBND các xã, thị trấn.

Vắng: Bưu điện, Viễn thông, Chi cục thống kê, Hạt Kiểm lâm, trường cấp 2,3 Tân tiến, Trạm Khuyến Nông (không có lý do).

Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN quý I/2012 và nhiệm vụ quý II/2012. Ý kiến phát biểu của các PCT UBND huyện, các thành viên dự họp tham gia phát biểu ý kiến đóng góp. Cuối cùng, đ/c Nguyễn Văn Tám – Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Nhìn chung, trong quý I/2012, mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành tình hình KT-XH-QPAN quý I/2012 đã đạt được những kết quả nhất định. Các chỉ tiêu KT-XH đều tăng so với cùng kỳ năm 2011, QPAN được đảm bảo, nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN trong quý II/2012. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Về cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN quý I/2012 và nhiệm vụ quý II/2012. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của thành viên dự họp, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện bổ sung, chỉnh sửa và phát hành.

2/ Trong thời gian qua, một số đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo; nội dung báo cáo chưa đi sâu vào trọng tâm công việc, số liệu còn thiếu, sơ xài. Vì vậy

Văn phòng HĐND-UBND huyện gặp không ít khó khăn khi tổng hợp báo cáo UBND huyện. Do vậy, kể từ hôm nay, khi tổng hợp báo cáo, UBND huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn cần đảm bảo về nội dung, số liệu đúng, đủ và chính xác. Nếu ngành nào báo cáo chưa đạt theo yêu cầu thì Văn phòng đề nghị bổ sung thêm những số liệu, nội dung để chất lượng báo cáo được đảm bảo.

3/ Kiểm tra tình hình xây dựng trái phép: Hiện nay trên địa bàn huyện xảy ra một số trường hợp xây dựng trái phép. Tuy nhiên, trong quý I/2012 các ngành chức năng và các xã, thị trấn chỉ phát hiện được 01 trường hợp vi phạm, điều này cho thấy các đơn vị chưa thực hiện tốt chức năng quản lý của mình, buông lỏng công tác kiểm tra lĩnh vực này. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra và rà soát xem đơn vị nào, xã nào thực hiện tốt và chưa tốt. Trên cơ sở đó, báo cáo và đề xuất UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh.

4/ Đối với Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: Nội dung này Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra và sẽ tiến hành thanh tra tại huyện Bù Đốp (UBND huyện đã có văn bản giao các ngành chuẩn bị nội dung). Yêu cầu Ban QLDA, Phòng GD&ĐT báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án (đánh giá sự cần thiết trước khi triển khai; việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án; hiệu quả sử dụng các dự án sau khi đưa vào sử dụng và đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện đề án), tham mưu UBND huyện báo cáo về Thanh tra tỉnh theo quy định.

5/ Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Liên hệ với Sở Xây dựng sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án đặt tên đường Khu Trung tâm hành chính huyện để có cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Điện lực, UBND xã Thanh Hòa tiến hành kiểm tra 03 dây chằng (áp 7) và trụ điện (áp 6 - xã Thanh Hòa) nằm trong hành lang công trình đường Lộ Tấn - Bù Đốp vào trung tâm xã Thanh Hòa cần phải di dời. Trên cơ sở đó, có kế hoạch di dời, giải phóng mặt bằng để công trình đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng.

6/ Về phụ cấp 10% công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ: Giao Phòng TC-KH làm việc với Sở Tài chính (có biên bản làm việc cụ thể) về nội dung này, để sớm giải quyết chế độ cho CB-CC theo quy định.

7/ Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp: Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đi vào hoạt động trong tháng 4/2012.

8/ Vấn đề làm biển số nhà cho các hộ dân trên địa bàn (hiện nay các huyện khác đã thực hiện): Về chủ trương, UBND huyện thống nhất giao UBND các xã, thị trấn cùng với Ban Điều hành thôn, ấp, khu phố quán triệt thống nhất trong dân. Trên cơ sở đó tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện.

9/ Xây dựng mô hình 01 cửa liên thông: Giao Ban QLDA tham mưu thiết kế mẫu xây dựng mô hình 01 cửa liên thông cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành gửi Chủ tịch UBND huyện xem và cho ý kiến trước khi tiến hành xây dựng.

10/ Giao Phòng Dân tộc phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát xem có hay không trường hợp cầm cố đất trong vùng ĐBDT, nếu có thì vận động các hộ chuộc lại để có đất phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

11/ Từ nay trở đi, khi có thông báo của UBND huyện, yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân treo cờ nghiêm túc (cụ thể trong dịp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bù Đốp). Đồng thời đi kiểm tra, nếu phát hiện hộ nào không treo hoặc treo cờ sai quy định thì nhắc nhở, hộ nào cố tình không treo cờ thì trừ điểm thi đua của hộ dân đó trong cuộc vận động "TDXĐĐSVHKDC".

12/ Giao Phòng TN&MT phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh hoàn thành xong các thủ tục chuyển 3,4ha tại ấp 3, xã Thiện Hưng (gần Bến xe mới) về cho huyện để cấp đất tái định cư cho 46 hộ dân thuộc dự án giải tỏa Đồi Chi khu và Bến xe mới.

- Tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 717 giao đất về cho huyện để huyện cấp đất an sinh xã hội cho các hộ dân khó khăn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

13/ Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012:

Căn cứ tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; ngày 04/4/2012 UBND huyện ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND v/v kiểm tra, kiểm soát TTHC năm 2012 tại các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nội dung để tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh theo kế hoạch.

14/ Căn cứ công văn số 4019/UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh v/v tham gia Hội thi "Chung tay cải cách TTHC"; yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn nghiên cứu tham gia gửi bài dự thi trước ngày 15/4/2012.

Trên đây là kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Tám - CT UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình KT-XH, QPAN quý I/2012. UBND huyện thông báo đến UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- TTHU- HUBND;
- Đ/c CT, các PCT;
- Thành viên dự họp;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHANH VĂN PHÒNG**



Hồ Tấn Đắc